



ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

.....
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยรับสมัครสรรหา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสรรหาที่ได้ดำเนินการสมัคร ตามขั้นตอนครบถ้วน ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ จึงมีประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแนบท้ายประกาศนี้

ผู้สมัครสรรหาที่ได้ดำเนินการสมัครสรรหาและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วน ในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสรรหากำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามประกาศนี้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครสรรหาและการชำระเงินทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ ๒๑๑ ๖๔๖ และจัดส่งหลักฐาน ซึ่งได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสรรหาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการสมัครเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสรรหาและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสรรหา ถูกต้องภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสรรหากำหนด จะมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www.udonthanilocal.go.th (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี) ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

สำหรับวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ www.udonthanilocal.go.th (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี)

/อนึ่ง ...

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสรรหา ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครสรรหาว่า เป็นผู้มีความสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสรรหารายใดมีความสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสรรหา จะถือว่าผู้สมัครสรรหารายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสรรหาครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวันชัย คงเกษม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี